

Số: 30/BC-BDT

Tủa Chùa, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 21/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra tại kỳ họp thứ Sáu của HĐND huyện;

Qua nghiên cứu báo cáo và kết quả giám sát, khảo sát, nắm tình hình, Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản thống nhất với Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ban Dân tộc HĐND huyện thẩm tra, đánh giá như sau:

1. Nội dung báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp huyện đã tổ chức tiếp 12 lượt = 60 công dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu là đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, đầu tư xây dựng, chế độ chính sách và một số phản ánh, kiến nghị khác. Cấp xã tổ chức tiếp 70 lượt công dân, nội dung tiếp công dân chủ yếu đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, tranh chấp nguồn nước, kiến nghị về thực hiện chế độ chính sách... Các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân đã được UBND huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, giải quyết theo đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp huyện đã tiếp nhận 25 đơn kiến nghị, phản ánh (13 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; 12 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết). UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết 8/13 đơn theo thẩm quyền, còn 05 đơn đang tiếp tục được kiểm tra, xác minh để giải quyết. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền, UBND huyện đã thực hiện chuyển, hướng dẫn công dân gửi cho các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền; các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 8/12 đơn, còn 04 đơn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh để giải quyết. Cấp xã đã tiếp nhận 43 đơn (43/43 đơn đủ điều kiện xử lý); 43 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; các xã, thị trấn đã giải quyết 32/43 đơn, 11 đơn còn lại đang tiếp tục giải quyết.

* Qua giám sát, khảo sát, thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND huyện nhận thấy:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được UBND huyện tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện luôn duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; các kiến nghị,

phản ánh của người dân được giải quyết kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các đơn thư vượt cấp, đông người, đơn thư phức tạp kéo dài được hạn chế, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự xã hội địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Tuy nhiên, trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị còn có những hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, hiệu quả đạt thấp, dẫn tới còn nhiều đơn của công dân còn tình trạng gửi nhiều nơi, nhiều cấp, gửi không đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Một số đơn kiến nghị, phản ánh của công dân còn chậm được giải quyết.

2. Kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND huyện

Qua thẩm tra báo cáo của UBND huyện, Ban Dân tộc đề nghị UBND huyện quan tâm một số vấn đề sau:

Ban Dân tộc HĐND huyện nhất trí với đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm 05 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của cấp huyện và 11 đơn thuộc thẩm quyền của cấp xã, tăng cường công tác đối thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải tại cơ sở.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ban Dân tộc HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Dân tộc;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND;
- Thanh tra huyện;
- Lưu VT, BDT.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**

Lò Thị Tình